

Hà Giang, ngày 09 tháng 7 năm 2015

Số: 225/HĐND-TĐB

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Bắc Quang trước và sau kỳ họp thứ 13-HĐND tỉnh khóa XVI

Căn cứ vào Báo cáo số 184/BC-UBND, ngày 26/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVI;

Tổ đại biểu HĐND tỉnh trích một số kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Bắc Quang, cụ thể như sau:

I. Lĩnh vực nông lâm nghiệp và Phát triển nông thôn

Đề nghị xem xét, khẩn trương thi công kè chống sạt lở vùng hạ lưu của Dự án Thủy điện Sông Con 3, hiện nay vùng hạ lưu bị sạt lở nhiều, gây nguy hiểm đến đời sống, sản xuất của nhân dân (Cử tri xã Tiên Kiều, huyện Bắc Quang).

Vấn đề nêu trên được giải quyết như sau:

Công trình Kè chống sạt lở vùng Hạ lưu thủy điện sông Con 3, xã Tiên Kiều huyện Bắc Quang, qua kiểm tra vùng hạ lưu, tại bờ sông khu vực này có địa chất yếu nên sạt lở rất lớn (chiều dài khoảng 2500m) ảnh hưởng tới đời sống và tài sản của nhân dân. Theo hồ sơ thiết kế trạm thủy điện sông Con 3, đoạn hạ lưu sông đã được thiết kế bảo vệ nhưng chưa triển khai xây dựng. UBND tỉnh giao Sở Công thương phối hợp với UBND huyện Bắc Quang tiếp tục đôn đốc chủ đầu tư hoàn thiện theo quy định.

II. Lĩnh vực Giao thông vận tải, đầu tư xây dựng cơ bản

1. Đề nghị tỉnh sớm thi công tuyến đường giao thông Vô Điểm – Kim Ngọc, Vô Điểm – Bằng Hành, Vô Điểm đi xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang để phục vụ nhu cầu đi lại và giao thương hàng hóa của bà con nhân dân xã Vô Điểm (cử tri xã Vô Điểm, huyện Bắc Quang).

Vấn đề trên được giải quyết như sau:

Công trình Nâng cấp, rải nhựa Đường Kim Ngọc – Vô Điểm do UBND huyện Bắc Quang làm chủ đầu tư. Dự án được phê duyệt tại Quyết định số 3237/QĐ-UBND ngày 18/08/2010 của UBND huyện Bắc Quang. Tổng giá trị dự toán được duyệt: 11,404 tỷ đồng, vốn đã bố trí là 6,480 tỷ đồng. Hiện nay đã hoàn thành mở nền, hệ thống thoát nước và rải nhựa được 01km đầu tuyến. Tổng số vốn đã thanh toán: 6,099 tỷ đồng (trong đó xây lắp là: 4,399 đồng; chi phí bồi thường: 1,7 tỷ đồng), dự kiến phân đấu hoàn thành trong năm 2015; Công trình đường Vô Điểm – Bằng Hành và Vô Điểm – Yên Thuận (Tuyên Quang) thuộc dự

án: Cải tạo nâng cấp đường từ xã Bằng Hành - xã Vô Điểm đi xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang do UBND huyện Bắc Quang làm chủ đầu tư. Dự án được phê duyệt tại Quyết định số 2280/QĐ-UBND ngày 27/07/2009 của UBND huyện Bắc Quang. Tổng giá trị dự toán được duyệt: 25,617 tỷ đồng vốn đã bố trí là 200 triệu đồng. Tuy nhiên thực hiện theo tinh thần Nghị Quyết 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính Phủ về cắt giảm đầu tư công, nên công trình tạm dừng thi công. Khi được Chính phủ bố trí vốn UBND tỉnh sẽ chỉ đạo triển khai thực hiện.

2. *Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra, giám sát các phương tiện quá khổ, quá tải khi tham gia giao thông trên Quốc lộ 279; đề nghị Bộ GTVT sớm đầu tư thi công nâng cấp đường Quốc lộ 279 vì hiện nay đường xuống cấp trầm trọng, giao thông đi lại rất khó khăn (Cử tri huyện Bắc Quang và Quang Bình).*

Vấn đề trên được giải quyết như sau:

- Để hạn chế việc xe chở hàng quá khổ, quá tải làm hư hỏng cầu đường, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành GTVT tiếp tục thực hiện các giải pháp như: Tăng cường các hoạt động cân kiểm tra trọng tải trên các tuyến trọng yếu; Tuyên truyền các quy định về luật giao thông đường bộ trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông qua các cơ quan trong hệ thống chính trị, đặc biệt là quy định về vận chuyển hàng hoá bằng ô tô, chở quá khổ quá tải cho phép của xe và của cầu đường, chỉ đạo các cơ quan chức năng, tăng cường lực lượng phương tiện để kiểm tra kiểm soát, kiên quyết xử lý vi phạm nhất là các tuyến đường Quốc Lộ và các tuyến đường trọng yếu và các tuyến đường vòng tránh mà các phương tiện hay sử dụng để tránh trạm cân. Đồng thời tổ chức cấm biển hạn chế trọng tải ở ngay đầu tuyến quốc lộ và tỉnh lộ, để nhân dân giám sát và tạo cơ sở pháp lý cho các cơ quan chức năng xử lý vi phạm; kiên quyết xử lý cắt bỏ thùng hàng xe coi nơi để chở quá tải thông qua hoạt động kiểm định xe cơ giới đường bộ theo quy định; yêu cầu các chủ hàng, chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện, ký cam kết không xếp hàng hoá quá trọng tải của xe và quá trọng tải của cầu đường, tiến tới xử phạt các chủ hàng, chủ xe và chủ doanh nghiệp vi phạm về việc bốc xếp hàng hoá quá trọng tải theo qui định.

- Về dự án cải tạo, nâng cấp QL279 đoạn từ TT Việt Quang - Nghĩa Đô dài 36km do Sở GTVT làm Chủ đầu tư hiện nay đã hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư với quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp IV miền núi, nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 7m thảm bê tông nhựa. Đã tổ chức đấu thầu xây lắp, hiện nay đang tiến hành chi trả tiền đền bù GPMB và tổ chức thi công cầu sông Bạc, dự kiến hoàn thành công trình vào quý IV/2018.

3. *Đề nghị UBND tỉnh xem xét đầu tư xây dựng cầu treo Vô Điểm – Quang Minh (cử tri xã Vô Điểm - Bắc Quang).*

Vấn đề trên được giải quyết như sau:

Công trình cầu treo Quang Minh – Vô Điểm được UBND tỉnh cho chủ trương đầu tư tại công văn số 1175/UBND-CNGTXD ngày 25/04/2014. Công trình do UBND huyện Bắc Quang làm chủ đầu tư, đến nay đã lập xong hồ sơ báo

cáo KTKT trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và sẽ tiến hành xây dựng ngay khi được bố trí vốn.

III. Lĩnh vực Công nghiệp, thương mại

1. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét, kiểm tra việc triển khai thực hiện dự án: Dự án Khai thác Khoáng sản Vàng tại xã Tiên Kiêu, huyện Bắc Quang của Công ty Cổ phần Khai thác Khoáng sản vàng Hà Giang và Công ty Cổ phần Khai thác Khoáng sản và Xây dựng Mê Linh đã được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác từ ngày 30/6/2011 nhưng cho đến nay chưa triển khai thực hiện Dự án. Nếu quá thời hạn cấp giấy phép theo quy định, đề nghị xem xét thu hồi Dự án và giao lại đất cho nhân dân canh tác, sản xuất (Cử tri xã Tiên Kiêu, huyện Bắc Quang).

Vấn đề nêu trên được giải quyết như sau:

Công ty cổ phần đầu tư khai thác khoáng sản và xây dựng Mê Linh được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác khoáng sản số 1342/GP-UBND ngày 30/6/2011. Theo đó diện tích được cấp phép bao gồm 4 khu: Khu I tại thôn Dàn Thượng; khu II tại thôn Dàn Hạ; khu III tại thôn Thượng Cầu, khu IV tại thôn Tràng xã Tiên Kiêu. Tại thời điểm kiểm tra Công ty đã hoàn thiện các thủ tục như: Quyết định phê duyệt phương án trồng rừng thay thế chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án khai thác khoáng sản; Quyết định về việc thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác không phải lâm nghiệp để thực hiện dự án khai thác khoáng sản; Giấy phép khai thác sử dụng nước mặt; Xác định kiểm đếm, tính toán, giá trị bồi thường thiệt hại đất đai, cây cối hoa màu, tài sản trên đất và thanh toán tiền bồi thường; Đo đạc bản đồ thu hồi đất và giao đất tỷ lệ 1/1000; Điều tra xác định đặc điểm, trạng thái, trữ lượng khu rừng xin chuyển đổi phục vụ khai thác mỏ; Đã thiết kế và phê duyệt các hạng mục công trình hạ tầng; Thiết kế mỏ và phương án khai thác mỏ; Biên bản thẩm định hiện trường trồng rừng thay thế diện tích chuyển sang mục đích không phải lâm nghiệp; Đã thanh toán tiền bồi thường toàn bộ khu III thôn Thượng Cầu với diện tích 42 ha. Đã bàn giao toàn bộ hồ sơ về việc đền bù đất cho phòng Tài nguyên huyện Bắc Quang để hoàn thiện. Tại thôn Thượng Cầu Công ty cổ phần đầu tư khai thác khoáng sản và xây dựng Mê Linh đã thi công xong 6 km tuyến đường vào khu vực mỏ, đang thi công mặt bằng để xây dựng nhà xưởng và các công trình phụ trợ, đã tập kết vật liệu để xây dựng nhà xưởng và các công trình phụ trợ, tập kết một số máy móc thiết bị để phục vụ khai thác mỏ. Các khu vực thôn Dàn Thượng, thôn Dàn Hạ, thôn Tràng chưa triển khai.

Công ty cổ phần khai thác khoáng sản vàng Hà Giang đã được UBND tỉnh cấp 2 giấy phép khai thác khoáng sản số 1579/GP-UBND ngày 2/8/2013 tại các điểm mỏ khu I thôn Kim Thượng A; khu II thôn Kim, khu III thôn Kim Tràng, khu IV thôn Kim Thượng B; khu V thôn thôn Kim xã Tiên Kiêu, huyện Bắc Quang và giấy phép khai thác khoáng sản số 1580/GP-UBND ngày 02/8/2013 tại mỏ vàng thôn Hồng Thái, xã Việt Hồng, huyện Bắc Quang. Tại mỏ vàng thôn Hồng Thái, xã Việt Hồng, công ty đã tiến hành bồi thường giải phóng mặt bằng, xây dựng xong nhà điều hành, nhà ở công nhân, mở đường vào mỏ, đang tiến hành xây dựng xưởng tuyển. Các điểm mỏ tại xã Tiên Kiêu, Công ty đã hoàn

thiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và phương án trồng rừng thay thế. Công ty có cam kết trong quý III năm 2015 tiến hành kiểm đếm, tính toán giá trị bồi thường, giải phóng mặt bằng. Quý IV năm 2015 tiến hành xây dựng cơ bản mỏ.

Qua kiểm tra thực tế cho thấy việc triển khai đầu tư 2 dự án khai thác khoáng sản vàng tại xã Tiên Kiêu của Công ty cổ phần đầu tư khai thác khoáng sản và xây dựng Mê Linh và Công ty cổ phần khai thác khoáng sản vàng Hà Giang tuy chậm tiến độ, nhưng đến nay đã bắt đầu tiến hành triển khai xây dựng nhằm sớm đưa dự án vào hoạt động và cho ra sản phẩm. Việc đầu tư xây dựng cơ bản mỏ cần có thời gian và lộ trình để thực hiện các nội dung công việc.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, UBND tỉnh giao UBND huyện Bắc Quang chỉ đạo 02 xã Tiên Kiêu và Việt Hồng phối hợp với các Công ty tích cực tuyên truyền cho nhân dân về chính sách pháp luật về đất đai, về tài nguyên môi trường, quy trình đầu tư, quy trình khai thác, công nghệ khai thác nhằm giải quyết kịp thời những thắc mắc, kiến nghị của cử tri theo đúng quy định của pháp luật. Giao Sở Công thương phối hợp các ngành liên quan đơn đốc các Công ty đẩy nhanh tiến độ và sớm đưa dự án đi vào hoạt động; chấp hành các quy định của pháp luật về khoáng sản; hoàn thiện các thủ tục pháp lý còn thiếu; ưu tiên sử dụng lao động tại địa phương; triển khai trồng rừng thay thế theo phương án đã được phê duyệt.

2. Đề nghị UBND tỉnh xem xét đầu tư xây dựng trạm hạ thế cho thôn Lâm, thôn Thíp và kéo đường dây 0,4 kw đi các xóm của xã Vô Điểm, huyện Bắc Quang (Cử tri xã Vô Điểm, huyện Bắc Quang).

Vấn đề nêu trên được giải quyết như sau:

Qua kiểm tra thực tế, thôn Thíp có 117 hộ đang sử dụng điện qua hình thức cụm dân cư, hiện tại đường dây do nhân dân tự lắp đặt, sử dụng điện kéo từ trạm biến áp (TBA) thôn Thia; Tại thôn Lâm có 222 hộ, khoảng 36% đã được sử dụng điện trực tiếp, 20% tự kéo từ TBA UB xã Vô Điểm, còn lại các hộ dân chưa có điện; qua sử dụng nhiều năm, đường dây đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn. Theo yêu cầu của cụm dân cư thôn Lâm và thôn Thíp thì phải đầu tư xây dựng mới đường dây và trạm biến áp, Song hiện tại trên địa bàn cụm dân cư thôn Lâm và thôn Thíp nằm rải rác không tập trung, cách xa trung tâm xã, có địa hình phức tạp, xa nguồn cung cấp điện, yêu cầu kinh phí đầu tư xây dựng rất lớn nên chưa đáp ứng ngay được, UBND Tỉnh sẽ xem xét đầu tư xây dựng trong giai đoạn tiếp theo.

IV. Lĩnh vực chính sách xã hội, Tài chính, tín dụng

Đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu để xem xét có cơ chế hỗ trợ xi măng làm đường bê tông nông thôn theo chương trình xây dựng nông thôn mới cho những xã không phải là xã điểm về nông thôn mới của tỉnh, của huyện (cử tri các xã huyện Bắc Quang).

Vấn đề trên được giải quyết như sau:

Ngày 31/3/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 623/QĐ-UBND về việc phân bổ vốn thực hiện chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới năm 2014. Theo đó, các xã đều được phân bổ trực tiếp vốn Đầu tư phát triển thực hiện các nội dung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trong thực hiện xây dựng

nông thôn mới (mỗi xã được phân bổ kinh phí từ 320 triệu đồng đến 2.610 triệu đồng để thực hiện nông thôn mới). Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới đã ban hành hướng dẫn số 21/HD-VPĐP ngày 05/5/2014, cụ thể hướng dẫn các xã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện đầu tư các công trình bằng phương pháp lập kế hoạch có sự tham gia của người dân trong xây dựng nông thôn mới (*người dân bàn và thống nhất thực hiện nội dung nào trước, nội dung nào sau*). Như vậy các xã trên địa bàn toàn tỉnh (*không phân biệt xã điểm, xã không điểm*) đều được hỗ trợ kinh phí để thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Trên đây là kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Bắc Quang trước và sau kỳ họp thứ 13 - HĐND tỉnh khóa XVI của UBND tỉnh. Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị huyện Bắc Quang xin trích gửi để Thường trực HĐND, UBND các xã và các ông (bà) đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn huyện Bắc Quang biết và trả lời cho cử tri./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND (B/c);
- TTr HĐND, UBND huyện BQ;
- TTr HĐND, UBND các xã: Vô Điểm, Quang Minh, Tiên Kiêu và thị trấn Việt Quang;
- Các ông, bà thành viên TĐB BQ;
- LĐ VP Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh;
- LĐ và CV Phòng CT, TH-HĐND;
- Lưu: VT

TM. TỔ ĐẠI BIỂU
TỔ TRƯỞNG



Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh
Hoàng Đình Phới